

ปีที่ 21 ฉบับที่ 197 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564



ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุภา นาคชน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. สรุปผลการตรวจสอบสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2564
2. บันทึกการรับส่งงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3. รายงานผลการจัดกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2564
4. รายงานผลการจัดกิจกรรม Talk and Joy วันเด็กยุคใหม่ใส่ใจ New Normal
5. รายงานผลโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (สายสนับสนุน) "เสริมพลังการสื่อสารในงานห้องสมุด"
6. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
7. รายงานผลการดำเนินงานส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ประจำเดือน มกราคม 2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เปิดบริการล่วงเวลา



เริ่ม 15 ก.พ. 64 - 19 มี.ค. 64

ตั้งแต่เวลา 07.30 - 17.30 น.

เฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์

หมายเหตุ เปิดบริการเฉพาะพื้นที่นั่งอ่านชั้น 1 และ ชั้น 2 เท่านั้น






เปิดบริการล่วงเวลา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดบริการล่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 2564 – 19 มี.ค. 2564 เวลา 07.30 – 17.30 น. โดยเปิดบริการเฉพาะพื้นที่นั่งอ่านชั้น 1 และชั้น 2

กิจกรรมสำนักวิทยบริการ



โครงการบริการวิชาการด้านการจัดการห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์

ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินการจัดห้องสมุดโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ ตำบลจันทวี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยทำการคัดแยกหนังสือแบ่งตามหมวดหมู่ 000-900 และจัดมุมหนังสือพิเศษต่างๆ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัส COVID-19 และให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ พร้อมกิจกรรม 3R สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ สมุดฉีกจากเศษผ้าและกระดาษใช้แล้ว (Reuse)



โครงการบริการวิชาการด้านการจัดการห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนวัดเขาทับควาย

เมื่อวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินการจัดห้องสมุดโรงเรียนบ้านเขาทับควาย อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยทำการคัดแยกหนังสือแบ่งตามหมวดหมู่ 000-900 และจัดมุมหนังสือพิเศษต่างๆ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัส COVID-19 และให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ พร้อมกิจกรรม 3R สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ สมุดฉีกจากเศษผ้าและกระดาษใช้แล้ว (Reuse)



อบรม KM เทคนิคการเขียนสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เทคนิคการเขียนสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่องแนวทางการเขียนสมรรถนะหลัก สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ ตลอดจนได้รับความรู้และเทคนิคในการเขียนสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ สามารถใช้ในการเขียนสมรรถนะการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ปรึกษา : ผศ.ศรีสุภา นาคธน / ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ / อาจารย์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน

ออกแบบ - จัดทำโดย : สุกัญญา บุญทวี